

TUỔI TRẺ CAO BẰNG VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”, “UÔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uông nước nhớ nguồn” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đã được gìn giữ qua bao đời. Thể hiện đạo lý “Uông nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, tuổi trẻ Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ với các thế hệ cha anh.

Xác định công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ Đoàn, trong những năm qua các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uông nước nhớ nguồn” với nhiều hoạt động như: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu lịch sử, hành trình đến các địa chỉ đỏ, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị... góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, hoà bảo cho tuổi trẻ.



Đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Công tác giáo dục truyền thống đã được các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội triển khai bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Hàng năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa nhân kỷ niệm

Ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 như: Sinh hoạt chi đoàn, chi hội với chủ đề “Tháng 7 - Thắp lửa tri ân”, tổ chức lao động vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử hào hùng của dân tộc, các chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, các tấm gương thương binh, liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức các hành trình về nguồn, hành trình theo dấu chân những người anh hùng, hành trình đến với các khu di tích lịch sử để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng; khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 530 hoạt động thắp nến tri ân tại 15 nghĩa trang, đài tưởng niệm, 97 nhà bia ghi tên liệt sỹ; triển khai 600 buổi sinh hoạt chi đoàn thu hút 53.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trên 800 lượt gia đình thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh, liệt sỹ; đóng góp trên 1.000 công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách. Đặc biệt, hàng năm, vào ngày 26/7 tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên Liệt sỹ trên toàn tỉnh các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, hoa và thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất thể hiện tinh thần tri ân của tuổi trẻ với những thế hệ đã hy sinh máu xương để giành lại độc lập tự do, củng cố niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” còn được tuổi trẻ toàn tỉnh thể hiện bằng việc quyết tâm kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống cách mạng qua triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ xây dựng (xem tiếp trang 3)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY THEO DI CHỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: *Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”*. Vì vậy, Người gửi gắm niềm tin yêu, sự kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ của đất nước, đặc biệt, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay.



Đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng dự Hội nghị quản trịệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Theo kết quả điều tra xã hội học về tình hình thanh niên tại Cao Bằng cho thấy có đến 91,3% số người được hỏi nhận định rằng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ hiện nay là việc làm rất quan trọng. Qua đó, có thể thấy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên đối với đời sống xã hội và quá trình phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, trước những biến động phức tạp, khó lường trên mọi mặt của đời sống xã hội thì công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, lực lượng thanh niên tập trung chủ yếu tại các vùng nông thôn, trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế, dễ bị các thế lực xấu dụ dỗ, lôi kéo. Những năm qua, thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xác định rõ vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, đồng thời đề ra những giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong thanh niên; tạo mọi điều kiện, môi trường để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng chuyên đề, từng việc làm thiết thực; tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 23/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”*; cũng như không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với 12 tiêu chí cụ thể của *“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”* đã góp phần giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào Đảng và tiếp nối xứng đáng truyền thống của cha anh.

Công tác nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Mỗi cán bộ, đoàn viên luôn khắc ghi câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng *“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”*, thông

qua những việc làm cụ thể, những hành động thiết thực và xây dựng cho mình lối sống văn hóa, văn minh, tự giác học trước, rèn luyện trước, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu thực hiện lễ lối công tác mỗi cán bộ, đoàn viên đã và đang trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập.

Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục bám sát thực tiễn công tác Đoàn, ngày càng gần gũi với nhu cầu, tâm lý tiếp nhận của giới trẻ. Hệ thống thông tin tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn được mở rộng, đồng bộ, thường xuyên và có nhiều khởi sắc. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi, bước đầu phát huy hiệu quả. Hiện nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đều có sự kết nối thông tin trên mạng xã hội facebook qua các trang fanpage của Tỉnh Đoàn, qua đó, tạo ra diễn đàn chung bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, cung cấp thông tin, khích lệ đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện hay*” trên website Tỉnh Đoàn và fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin hữu ích, các câu chuyện ý nghĩa, nêu gương người tốt việc tốt nhằm định hướng, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống như: tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ hội

truyền thống của quê hương, đất nước; hành trình đến những địa chỉ đỏ, hội trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chương trình thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ,... đã góp phần giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng, có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục định hướng, hỗ trợ, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, ý thức tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, trước các biểu hiện tiêu cực của xã hội. Cấp bộ Đoàn tăng cường định hướng đoàn viên, thanh niên hướng đến những giá trị tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức, kỹ năng phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược và lâu dài. Năm 2019 - năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác này càng cần được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đẩy mạnh triển khai, thực hiện để góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “*hồng*” vừa “*chuyên*” xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu dành cho thế hệ trẻ.

(*tiếp theo trang 1*) và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ... đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong khối đoàn viên công chức được triển khai sôi nổi và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, biểu dương.

Thời thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên, gắn công tác “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tổ chức các hoạt động: hành trình đến địa chỉ đỏ, Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động giáo dục

trực quan, các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội để công tác giáo dục truyền thống nói chung và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” nói riêng sẽ trở thành nền tảng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Với sự năng động, nhiệt huyết, tri thức, bản lĩnh, tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang phấn đấu từng ngày xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH CAO BẰNG

Non nước Cao Bằng từ ngàn xưa đã luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, kết tinh nên nhiều giá trị nhân văn cao đẹp. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018, tỉnh Cao Bằng hiện có 214 di tích, trong đó có 96 di tích được xếp hạng với 03 di tích Quốc gia đặc biệt, 28 di tích được xếp hạng Quốc gia, 65 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 01 bảo vật Quốc gia. Cao Bằng là nơi sinh sống của trên 540.000 người với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó mỗi dân tộc lại lưu giữ những giá trị, sắc thái văn hóa riêng tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo mà không phải vùng đất nào cũng có được.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí và ý nghĩa của việc phát triển du lịch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương qua đó tăng cường phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, gắn liền với nhu cầu và tình hình phát triển của du lịch địa phương.



Đội thanh niên tình nguyện viên du lịch Nậm Ngà, huyện Thông Nông

Công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch đã được các cấp bộ Đoàn tăng cường đẩy mạnh thông qua việc thành lập và duy trì chuyên mục “Non nước Cao Bằng”; các hoạt động tuyên truyền về ý thức và trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ, phát triển môi trường du lịch bền vững,

nhân văn, đảm bảo chất lượng cũng được các cấp bộ Đoàn quán triệt; việc tham gia xây dựng hệ thống cảnh quan môi trường và giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai gắn với các khu, điểm di tích và các giá trị văn hóa địa phương. Đặc biệt, việc xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ đàn tính, hát then, câu lạc bộ thanh niên nói tiếng dân tộc đã và đang góp phần tích cực trong việc lưu giữ và bảo tồn giá trị văn hóa.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động thành lập các đội thanh niên tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, quảng bá và hướng dẫn cho du khách tại các khu, điểm di tích. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ, kết nối, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế du lịch đã và đang được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Thông qua hoạt động “Chuyến xe khởi nghiệp” với những trải nghiệm thực tiễn đã có nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư dự án và bước đầu gặt hái được thành công.

Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay chỉ có 37% số lượng đoàn viên, thanh niên quan tâm đến quá trình phát triển du lịch. Kết quả trên cho thấy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển du lịch tại địa phương còn nhiều hạn chế; nhiều đoàn viên, thanh niên chưa chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các thể mạnh, tiềm năng của du lịch; chưa mạnh dạn tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho quá trình phát triển du lịch; một số ít đoàn viên, thanh niên còn thờ ơ với các giá trị văn hóa truyền thống, chưa nắm bắt được cơ hội từ các tiềm năng phát triển du lịch địa phương.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển du lịch, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hạ tầng cơ sở đồng bộ và nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, thanh niên, phân đầu mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là 01 tuyên truyền viên, hướng dẫn viên tích cực tại các khu, điểm du lịch. *(xem tiếp trang 7)*

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2019 - THANH NIÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

Cứ mỗi dịp hè về, khi những cánh phượng đỏ bừng sáng góc sân trường, khi khúc nhạc rộn ràng của những chú ve vang lên,... là lúc các bạn trẻ khoác trên mình màu áo thanh niên tình nguyện với tinh thần lạc quan, quyết tâm và bản lĩnh. Màu áo xanh ấy đã để lại những ấn tượng, dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân thông qua những công trình, phần việc, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Cao Bằng - mảnh đất biên cương giàu truyền thống yêu nước, nơi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, lớp lớp thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lên đường hướng đến các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn để cùng tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh... để công hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.



Đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 tại Hà Quảng

Tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh

Đoàn tiếp tục triển khai Chiến dịch với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng tình nguyện vì cộng đồng” với phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” từ giữa tháng 5 - 8/2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, các xã điểm về đích nông thôn mới. Với 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng). Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 tập trung một số chỉ tiêu như: Huy động 50.000 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Mỗi huyện, thành Đoàn sửa chữa được ít nhất 01 km, làm mới ít nhất 0,5km đường giao thông nông thôn; Xây dựng mới 02 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực nội thành của Thành phố Cao Bằng; Cấp bộ Đoàn, Hội phối hợp tư vấn sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 lượt người dân; hỗ trợ, giúp đỡ 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Cấp bộ Đoàn phối hợp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 400 đoàn viên, thanh niên; có hoạt động cung cấp kiến thức, định hướng khởi nghiệp cho 600 lượt thanh niên; Mỗi huyện, thành Đoàn xây dựng mới ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; Các huyện, thành Đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho ít nhất 5.000 thiếu niên, nhi đồng; phối hợp dạy bơi cho ít nhất 1.500 thiếu niên, nhi đồng,...

Trong những ngày đầu tháng 6, các cấp bộ Đoàn sôi nổi tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Ngày 30/5/2019, tại Trường PTCS Tiên Hoàng, xã Lê Lai, huyện Thạch An, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 với các hoạt động như: Làm mới 861m đường bê tông nông thôn và gắn biển Tuyên đường thanh niên tự quản tại xóm Lũng Slợi; tổ chức tập huấn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho trẻ em; (xem tiếp trang 15)

KHOI NGUỒN SÁNG TẠO TỪ

“CHUYẾN XE KHỞI NGHIỆP”

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã và đang trở thành làn sóng mạnh mẽ, mang theo khát vọng của giới trẻ. Trước vận hội của nền kinh tế thị trường bằng sự nhanh nhạy, năng động và tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên, nhiều bạn trẻ đã xây dựng cho mình những dự án, ý tưởng, mô hình kinh doanh đem lại hiệu quả.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, số thanh niên chưa có việc làm ổn định, thất nghiệp còn ở mức cao. Nhằm đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, với mong muốn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên Cao Bằng có cơ hội được tham quan trải nghiệm với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên tại các địa phương trên cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy thanh niên mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp và lập nghiệp. Một trong những giải pháp đó chính là triển khai thực hiện Chương trình “*Chuyến xe khởi nghiệp*”.

Năm 2018, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình “*Chuyến xe khởi nghiệp*” với chủ đề tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng và quản lý mô hình du lịch cộng đồng, du lịch Homestay tại các tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình. Tham gia chương trình đoàn viên, thanh niên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xây dựng, quản lý và điều hành các dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch Homestay, được thăm quan các mô hình phát triển nghề truyền thống, tham gia sinh hoạt văn hóa dân gian tại địa phương... Đến nay, các thành viên tham gia hành trình “*Chuyến xe khởi nghiệp năm 2018*” đã xây dựng được mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng, tiêu biểu: Quán “*Tộc cà phê*” của đoàn viên Chu Thị Thảo tại Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, “*Tộc cà phê*” mang đậm bản sắc dân tộc, mỗi đồ dùng, vật dụng được sử dụng trong quán đều gợi nhớ cho thực khách về đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào các dân tộc Cao Bằng, thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến tham quan và thưởng thức đồ ăn thức uống

trong không gian đậm đà bản sắc dân tộc, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.



Tham quan mô hình trồng nho Hạ đen tại Trường Đại học nông lâm Bắc Giang

Tiếp tục hưởng ứng chương trình, năm 2019 với chủ đề tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong 04 ngày, từ ngày 06-10/6/2019, Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tổ chức chương trình “*Chuyến xe khởi nghiệp*” và “*Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp*”. Chương trình đã đưa những đoàn viên, thanh niên cùng chung ước mơ, hoài bão khởi nghiệp, lập nghiệp đến tham quan, học tập thực tế các mô hình thanh niên phát triển kinh tế (nuôi tắc kè, trồng bưởi da xanh), mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trồng nho Hạ đen, Dưa lưới) tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hà Nam; phối hợp tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp và tham quan khảo sát tại các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động tại Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nam. Qua mỗi địa phương, đoàn viên, thanh niên được lắng nghe những lời chia sẻ quý báu, những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khởi nghiệp của những thanh niên tiêu biểu; được trao đổi với các chuyên gia về kỹ năng, phương thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; biết tận dụng tốt những nguồn lực vốn có của gia đình, địa phương cộng với sự đam mê, kiên trì sẽ là những yếu tố giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, để giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục chủ động kết nối các ngành chức năng, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật cho thanh niên; tăng cường phối hợp thực hiện các chính sách, cơ chế cho thanh niên khởi nghiệp thông qua các chương trình, đề án của tổ chức Đoàn; khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư cho thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu

biểu, tạo hiệu ứng tinh thần, khuyến khích thanh niên mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm.

Từ nhân quan trải nghiệm thực tế các tỉnh bạn, những thanh niên tham gia hành trình của “*Chuyến xe khởi nghiệp*” mang trong mình những dự án, ý tưởng khởi nghiệp, sẽ có thêm tự tin, động lực, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học tập để triển khai mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm giàu tại quê hương.

Ban Phong trào

(tiếp theo trang 4) - Không ngừng đổi mới các hình thức quảng bá du lịch địa phương thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại nhất là sử dụng các trang mạng xã hội; định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động vệ sinh, làm đẹp các điểm di tích, danh lam thắng cảnh.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm về chuỗi cung ứng du lịch nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, du lịch.

- Đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi, diễn đàn để đoàn viên, thanh niên thiết kế, sáng tạo các sản phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch, góp phần làm phong phú các mặt hàng du lịch truyền thống của Cao Bằng, tạo

điểm nhân quan trọng trong quá trình phát triển.

Với ý thức, vai trò là những người trẻ, đi tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, mỗi đoàn viên, thanh niên phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh. Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển ngành du lịch địa phương xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh vốn có; đẩy mạnh sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng.

Hồng Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo

BÀN GIAO, TIẾP NHẬN HỌC SINH VỀ SINH HOẠT HÈ - MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Dịp hè là thời điểm các em học sinh trở về sinh hoạt tại địa phương, nơi cư trú. Chính vì vậy, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè cần được quan tâm, thực hiện tốt và hiệu quả. Để làm tốt công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về hè, tham gia sinh hoạt tại địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận: Trong tháng 5 định kỳ hàng năm.

2. Đối tượng bàn giao: Các em học sinh các trường THCS, tiểu học, trường THPT, TTGDNN- GDTX, sinh viên các trường cao đẳng, đại học (nếu có).

3. Phương thức thực hiện: Các Đoàn trường THPT, TTGDNN- GDTX, Liên đội các trường THCS, tiểu học gửi danh sách hoặc giấy giới thiệu các em học sinh

về sinh hoạt nơi cư trú. Đoàn xã, phường, thị trấn, tổ, thôn, xóm có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho các em thiếu nhi, đoàn viên; có sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, bàn giao.

Tùy vào điều kiện địa phương, các đơn vị làm Lễ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Nên mời đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà trường dự, chứng kiến, động viên hoạt động.

Đoàn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận. Chi đoàn tổ, thôn, xóm có trách nhiệm nhận xét, đánh giá các em thiếu nhi, đoàn viên trong thời gian về tham gia sinh hoạt tại địa phương trước khi bàn giao lại cho nhà trường.

Ban thanh thiếu nhi trường học

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP KIẾN THỨC, THỰC HÀNH KỸ NĂNG TRONG HÈ CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NĂM 2019

Sau một năm học căng thẳng, kỳ nghỉ Hè là khoảng thời gian mà bất cứ trẻ em nào cũng háo hức, chờ đợi với mong muốn được tích lũy những kỷ niệm, trải nghiệm ý nghĩa.

Trong những năm qua các hoạt động hè luôn là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm của Nhà thiếu nhi Kim Đồng. Với mục đích tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ cũng như đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí, bổ ích cho các em trong dịp hè. Đồng thời góp phần hạn chế các trào lưu văn hóa xấu độc hại đang ảnh hưởng đến thiếu nhi hiện nay. Hè năm 2019 Nhà thiếu nhi Kim Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích và thu hút được đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

Với tinh thần “*Tất cả vì đàn em thân yêu*” cùng chức năng, nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu niên nhi đồng thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các mô hình, câu lạc bộ... Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức khai giảng 12 lớp năng khiếu Hè năm 2019 cho 410 em thiếu niên, nhi đồng với nhiều bộ môn như: Đàn organ, đàn tính, sáo, múa, cờ vua, mỹ thuật, võ cổ truyền, taekwondo, dance sport... Qua các lớp học sẽ giúp nhà trường và gia đình phát hiện tài năng và sở trường của các em để có kế hoạch bồi dưỡng, định hướng trong tương lai đồng thời trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng sống cho các em.

Bên cạnh đó, Nhà thiếu nhi Kim Đồng cũng đã tham mưu với các đơn vị hữu quan phối hợp tổ chức các lớp học kỹ năng như: Học kỳ Quân đội và Học làm chiến sỹ Công

an với nhiều nội dung bổ ích như trang bị kiến thức về lịch sử, truyền thống hào hùng của các lực lượng vũ trang, nâng cao tính kỷ luật, tính tập thể, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như trang bị cho các em về kỹ năng sống, ứng xử, tự lập, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, biết yêu thương; các hoạt động trải nghiệm kỹ thú, bổ ích với những tình huống được dàn dựng công phu sẽ giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử thực tế. Thông qua các lớp học đã góp phần xây dựng ước mơ, hoài bão cho thiếu nhi đặc biệt là xây dựng hình ảnh kiên trung, mạnh mẽ của lực lượng vũ trang trong suy nghĩ của thiếu nhi qua đó góp phần tiếp thêm động lực cho các em phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành thành viên của lực lượng trong tương lai.

Bằng sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và phong trào thi đua “*Học tập tốt, rèn luyện chăm*” của các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo nên không khí hè sôi nổi, hào hứng, môi trường học tập vui tươi, bổ ích trong dịp hè góp phần bồi dưỡng, giáo dục những lớp măng non những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhà thiếu nhi Kim Đồng



Các em thiếu nhi tham gia lớp năng khiếu múa tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT QUÝ II/2019

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

1. Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 11/4/2019, Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

viên, thanh niên cũng như trên 257 lượt chia sẻ. Tại đây, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ và những bài học chính trị, đạo đức quan trọng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, những tình cảm, mong muốn của Bác Hồ đối với thanh niên nhất là những nội dung về Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho



GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi với các đại biểu tại hội nghị trực tuyến

cách Hồ Chí Minh năm 2019 tới trên 20.000 đoàn viên thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách trên phạm vi toàn tỉnh do Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu và livestream trên trang fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng đã thu hút sự quan tâm, theo dõi và tương tác của trên 20.535 đoàn

đoàn viên, thanh thiếu nhi đặc biệt là những thế hệ trẻ của quê hương Cao Bằng.

2. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức dâng hương, viếng mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2019, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức dâng hương, báo công viếng mộ Anh Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày

thành lập Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019)



Hội đồng Đội tỉnh tổ chức dâng hương, báo công viếng mộ Anh Kim Đồng

Tại đây, Hội đồng Đội tỉnh đã báo cáo những kết quả của công tác Đội và phong trào thiếu nhi mà các cấp bộ Đội và đội viên, thiếu niên nhi đồng đã đạt được trong thời gian qua như: Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua đó giúp các em rèn luyện thể chất, sự khéo léo, tạo sự hòa đồng, thân thiện và đoàn kết thu hút 38.907 đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Thiết thực tổ chức các hoạt động cụ thể hóa Phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” với 41.967 thiếu nhi tham gia... đồng thời Hội đồng Đội tỉnh cũng báo cáo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới và thay mặt cho đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm 2019, tăng cường học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, nỗ lực cố gắng phát huy phẩm chất, lòng tự hào của thiếu nhi trên quê hương cách mạng.

3. Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

Ngày 30/5/2019, tại Trường PTCS Tiên Hoàng, xã Lê Lai, huyện Thạch An, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019.

Với chủ đề “*Tuổi trẻ Cao Bằng tình nguyện vì*

cộng đồng”; nội dung, hoạt động trọng tâm của chiến dịch được cụ thể hóa theo từng tuyến đối tượng của chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” và các chiến dịch “*Mùa hè xanh*”, “*Hoa phượng đỏ*”, “*Kỳ nghỉ hồng*”, “*Hành quân xanh*”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chăm lo cho thiếu nhi...



Đoàn viên, thanh niên tham gia làm đường bê tông nông thôn

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 600 cuốn vở và 01 sân chơi cho thiếu nhi. Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên đã tham gia làm mới 861m đường bê tông nông thôn và gắn biển Tuyên đường thanh niên tự quản tại xóm Lũng Sươi; tổ chức tập huấn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho trẻ em; những điểm lưu ý về bàn giao - tiếp nhận học sinh về hè; một số kỹ năng tổ chức trò chơi, tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư; phát quang đường, nạo vét mương thủy lợi được 8km.

4. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019

Từ ngày 02 - 09/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình

Giống tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019 cho 57 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư đoàn xã, phường, thị trấn.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo; vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và kinh tế tri thức; nghề nghiệp việc làm và vai trò của tổ chức Đoàn, thông qua thị trường việc làm năm 2019; kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện, thanh thiếu niên, truyền thông và nói trước công chúng; công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; kỹ năng phòng chống đuối nước. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trao đổi học tập kinh nghiệm, vận dụng kiến thức học vào thực tế để góp phần tổ chức có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.



Đồng chí Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại lễ khai giảng

5. Toàn tỉnh: 100% cấp cơ sở hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 31/5/2019, 100% cấp cơ sở hoàn thành Đại hội với 28% đơn vị trực tiếp hiệp thương vị trí Chủ tịch tại Đại hội.



Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Vân An (huyện Hà Quảng)

Trong quá trình tổ chức, Đại hội Hội LHTN các xã, phường, thị trấn đã nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Ủy ban Hội LHTN các xã, phường, thị trấn đã bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên để tiến hành Đại hội đảm bảo chất lượng, trang trọng, tiết kiệm.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm cấp huyện, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn 02 đơn vị tổ chức Đại hội ngay trong tháng 5/2019. Cùng với sự nỗ lực của các cấp bộ Hội, các hội viên, thanh niên cũng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của thanh niên. Ủy ban Hội tỉnh Cao Bằng đặt quyết tâm trong tháng 8/2019 hoàn thành 100% Đại hội cấp huyện, thành phố và trung tuần tháng 9 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

1. Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm học 2018 - 2019

Từ ngày 06 - 20/5/2019, Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm học 2018 - 2019.



Tiết mục tham gia Tuyên truyền ca khúc cách mạng

Hoạt động được tổ chức vào các giờ chào cờ đầu tuần, các đoàn viên thanh niên đã mang đến những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa với nội dung tuyên truyền những ca khúc cách mạng, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy trong đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, của tuổi trẻ Việt Nam; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong đoàn viên.

2. Đoàn TN Công an tỉnh: Triển khai mô hình “Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự”

Tháng 5/2019, Đoàn thanh niên (TN) Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao mô hình “Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự” - trao tặng 800 móc khóa miễn phí cho người dân tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, 500 móc khóa và biển báo an ninh trật tự cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.



Thượng úy Lê Hoài Nam - Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh trao tượng trưng móc khóa cho Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đây là mô hình lần đầu tiên được Đoàn thanh niên Công an tỉnh triển khai, phối hợp cùng VNPT Cao Bằng. Mỗi móc khóa được làm bằng chất liệu nhựa cứng, thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo người. Trên mỗi móc khóa có in rõ ràng số điện thoại trực ban Công an huyện, thành phố và trực ban Công an xã, phường, thị trấn nơi triển khai thực hiện Công trình. Từ móc khóa này, người dân có thể dễ dàng gọi điện đến lực lượng Công an khi có sự việc mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Tại Nguyên Bình, Đoàn TN Công an tỉnh trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó tại thị trấn Tĩnh Túc; tổ chức chương trình “Rung chuông vàng - tuyên truyền pháp luật” cho 186 em học sinh trường TTPT Tĩnh Túc, phát trên 200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân và các em học sinh.

3. Trà Lĩnh tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019

Ngày 07/6/2019, Diễn đàn trẻ em huyện Trà Lĩnh năm 2019 được tổ chức với chủ đề “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”.



Toàn cảnh Diễn đàn trẻ em huyện Trà Lĩnh

Tại diễn đàn, trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết, ý kiến của mình về thực hiện quyền trẻ em với 4 nhóm quyền: Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển và quyền tham gia. Các em đã đặt câu hỏi và đòi thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể về các nội dung: Những chủ trương, giải pháp của huyện dành cho trẻ em trong thời gian tới, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; vấn đề chăm sóc dinh dưỡng, y tế, bảo vệ môi

trường;... Đồng thời, diễn đàn là dịp để các cấp, các ngành, chính quyền và các bậc phụ huynh lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh. Diễn đàn lần này sẽ giúp các em có thêm những kiến thức góp thêm vào hành trang tri thức để các em vững bước vào tương lai.

4. Sôi nổi các hoạt động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Từ ngày 19/5 - 01/6/2019, tại các đơn vị Nguyên Bình, Thông Nông, Thành Phố, Bảo Lâm, Hòa An, Hạ Lang, Đoàn khối Các cơ quan và các khối đi đưa số 3 trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 thu hút trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia với các hoạt động cụ thể:

Hòa An: Tặng 15 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi khuyết tật, động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập; tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho các em thiếu nhi; tham gia làm 1,5km đường bê tông nông thôn tại 02 xóm Làng Đền và Hào Lịch xã Hoàng Tung.

Bảo Lâm: Ban Thường vụ Huyện Đoàn tặng 50 suất quà cho các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ công tác Biên phòng 155 phối hợp với Đoàn xã Đức Hạnh tổ chức ra quân hỗ trợ nhân dân tu sửa, mở rộng đường liên thôn được 2 km thu hút sự tham gia của 200 ĐVTN.

Thành Đoàn Cao Bằng và Cụm thi đua số 3 (Đoàn khối các cơ quan tỉnh): Tổ chức trồng 2.000 cây keo, trao tặng 01 tủ sách với 60 đầu sách đặt tại nhà văn hóa xóm Bản Nứn, xã Chu Trinh; 05 suất học bổng và 200 cuốn vở cùng một số đồ chơi, bút màu cho các em học sinh trên địa bàn xóm. Khánh thành và trao tặng cho xóm Cốc Găng 01 sân chơi thiếu nhi trị giá 7 triệu đồng; trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách xã Chu Trinh; tiến hành nạo vét 50m kênh mương nội

đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do sạt lở đất; xây dựng tuyến đường hoa thanh niên trị giá 3 triệu đồng. Tổ chức tập huấn kỹ năng chống xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực học đường cho thiếu nhi xã Chu Trinh; phát 500 tờ rơi tuyên truyền luật ATGT đường bộ, tác hại của ma túy, luật hình sự; tổ chức thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho 40 người dân xã Chu Trinh...

Thông Nông: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 257 lượt người với tổng giá trị 10 triệu đồng; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật trồng cây chanh dây, thông tin về các vấn đề liên quan đến các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, sâu keo hại ngô cho 39 lượt người. ĐVTN giúp đỡ bà con nhân dân xóm Làng Can dỡ nhà, vận chuyển nguyên vật liệu chuẩn bị cho công tác xây dựng nhà Văn hóa. Tổ chức Tết thiếu nhi cho hơn 200 học sinh của trường Tiểu học, THCS xã Lương Can...

Nguyên Bình: Tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hơn 300 quần bút chì cho các em học sinh Tiểu học xã Hưng Đạo với tổng trị giá trên 2 triệu đồng. Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện tổ chức các hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân với tổng trị giá tiền thuốc trên 5 triệu đồng; tập huấn phương pháp sơ cấp cứu cho 15 giáo viên và hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho 30 em học sinh trường Tiểu học xã Hưng Đạo.

Hạ Lang: Tặng 15 phao bơi, 70 quyển vở cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó, 03 suất quà cho 03 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vinh Quý. Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện và cán bộ y tế xã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt bà con nhân dân và các em học sinh. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn dạy bơi cho 65 em thiếu nhi trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo tổng hợp

NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH CAO BẰNG

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cán bộ, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong mỗi nhiệm kỳ và các giai đoạn tiếp theo. Bởi vậy, công tác đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở luôn được cấp ủy các cấp, cơ quan chuyên trách của Đoàn quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

Cán bộ Đoàn là nguồn cán bộ bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đoàn thanh niên, của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, được đưa vào thực hiện trong Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.



Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên năm 2019

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung đánh giá năng lực và thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh, từ đó xác định được nội dung đào tạo, bồi dưỡng qua từng năm và có lộ trình hợp lý. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên cho 60 học viên là Bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Không ngừng đổi mới về nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác Đoàn, Hội, Đội. Các nội dung, chuyên đề được

cập nhật thường xuyên theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội của Trung ương Đoàn, giải quyết các vấn đề mới, cấp thiết như: Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trong thanh thiếu niên; định hướng cho thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và kinh tế tri thức, giới thiệu các chương trình cho vay thông qua tổ chức Đoàn thanh niên, quy trình thành lập và quản lý hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn; giới thiệu các thị trường việc làm cho thanh niên... Song song với đó, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đã tập trung sâu vào đào tạo các kỹ năng cần thiết như kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch; kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện, thanh thiếu niên, truyền thông và nói trước công chúng; kỹ năng phòng chống đuối nước... Kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, học viên được đi thực tế với các nội dung phong phú như thực hành các kỹ năng đã được đào tạo, tham quan các mô hình kinh tế tại địa phương.

Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại cơ sở. Tính đến nay, 13/13 huyện, thành phố đã phối hợp tốt với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các học viên là Bí thư chi đoàn, anh chị phụ trách sinh hoạt hè tại địa phương với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong những năm qua, các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở của tỉnh Cao Bằng luôn được cập nhật, bổ sung, đổi mới và đáp ứng nhu cầu của từng khối đối tượng, nội dung kết hợp lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên lên lớp là các báo cáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thường xuyên cập nhật thông tin kiến thức bổ ích đến các đối tượng học viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Thông qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở được nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

(tiếp theo trang 5) những điểm lưu ý về bàn giao - tiếp nhận học sinh về hè; một số kỹ năng tổ chức trò chơi, tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư; phát quang đường, nạo vét kênh mương được 8km. Trong tuần đầu tiên của Chiến dịch, đã có 17/19 đơn vị tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Kết quả, đã sửa chữa được 20km đường, làm mới được 5,6 km đường giao thông nông thôn; toàn tỉnh tổ chức được 14 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội; hoạt động hè trên địa bàn dân cư; phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,... với trên 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia; giúp đỡ được 503 thiếu nhi với tổng số tiền 94 triệu đồng... Đối với các đơn vị được Ban Thường vụ chọn làm điểm triển khai các hoạt động (gồm: Thành Đoàn, Đoàn trường CĐSP, Hạ Lang, Bảo Lạc, Đoàn khối các cơ quan, Đoàn khối

doanh nghiệp, Công an, Quân sự, Biên phòng, Hòa An) đã tích cực, chủ động lựa chọn nội dung, cách thức thực hiện và phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện bước đầu có hiệu quả.

Thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và cộng đồng xã hội.

Kim Thoa - Ban TTN trường học

TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2019

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục quý III/2019; trong đó tập trung các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019), Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

2. Chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động hè 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng tình nguyện vì cộng đồng”; tổ chức tháng cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” và “Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ”; tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi (15/8 âm lịch); các hoạt động Ngày hội đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

3. Các đơn vị tổ chức giao ban công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019 để rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo

chương trình công tác năm.

4. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đầu năm học như: Đại hội Đoàn trường, chi đoàn, Đại hội Liên, chi đội; báo cáo số liệu Đoàn, Đội; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học 2019 - 2020.

5. Một số hoạt động cấp tỉnh được tổ chức trong quý III/2019:

Tổ chức Diễn đàn trẻ em đối thoại với lãnh đạo tỉnh, tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó; Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện làm theo lời Bác năm 2019; Chương trình Học kỳ quân đội lần thứ 6; Chương trình Học làm chiến sỹ công an lần thứ 2; Lễ thấp nền tri ân 27/7; Trại huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh lần 3; Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi; Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông năm 2019; Hội nghị giao ban công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm và Tổng kết hoạt động hè 2019.

6. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành năm 2019 với các sở, ban, ngành trong tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án do Tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư.

Văn phòng Tỉnh Đoàn

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh Ủy, Kế hoạch số 2939/KH – UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Nhằm từng bước mở rộng vùng phủ khắp diện bao phủ BHXH trên địa bàn và tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tháng 5/2019, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 (điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng).

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH,

BHYT, BHTN cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 39.948 người, chiếm 12,29% lực lượng lao động trong độ tuổi; điều chỉnh tăng thêm 1.185 người so với chỉ tiêu tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND;

Bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 3.941 người, chiếm 1,21% lực lượng lao động trong độ tuổi;

Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHTN là 28.919 người, chiếm 8,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; điều chỉnh tăng thêm 1.898 người so với chỉ tiêu giao tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND;

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT là 526.609 người, tỉ lệ bao phủ là 97,2% dân số.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu kế hoạch thực hiện giao chỉ tiêu và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện.

BHXH tỉnh Cao Bằng

THÔNG BÁO

Tuyển lao động làm việc tại công ty Seoul Semiconductor Vina

Trung tâm Giới thiệu việc làm (GTVL) thanh niên tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển lao động cho Công ty Seoul Semiconductor Vina chuyên sản xuất các sản phẩm bán dẫn, đèn LED và linh kiện LED công nghệ cao:

1. Công nhân: 100 lao động

- Yêu cầu: Ưu tiên nữ, sức khỏe tốt
- Làm việc theo ca 12 giờ (ca ngày, ca đêm) làm thêm giờ
- Lương: Từ 8.250.000 VNĐ (chưa tính làm thêm ngày nghỉ)

2. Kỹ thuật viên: 40 lao động

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành Kỹ thuật: Điện, Điện tử, Cơ khí, Vật lý kỹ thuật, Hóa học, Bán dẫn
- Làm việc 12 tiếng (ca ngày, đêm)
- Lương: Từ 9.715.000 VNĐ (chưa tính làm thêm ngày nghỉ)

3. Các phúc lợi của công ty:

- Được hưởng 100% lương ngay trong quá trình thử việc
 - Được tham gia BHXH ngay trong quá trình thử việc
 - Thưởng lương thứ 13
 - Thưởng hiệu quả công việc lên tới 300% lương/ năm (3 tháng thưởng 1 lần)
 - Miễn phí ăn sáng và tất cả các bữa ăn trong ca làm việc
 - Các sự hiếu – hỉ được công ty chăm sóc đến 2.000.000 VNĐ/ sự kiện
 - Sinh nhật cán bộ công nhân viên hàng tháng
- Để được tư vấn về pháp luật lao động việc làm, Người lao động có nhu cầu đi làm liên hệ Trung tâm GTVL thanh niên tỉnh Cao Bằng. Địa Chỉ: Km4 Đường Mới - Tổ 01 Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng. Số điện thoại: 02063.859.886 trong giờ hành chính hoặc 0889.666.618 (gặp Phương) ngoài giờ hành chính.

Trung tâm GTVL thanh niên